

# CHĂM LO ĐỜI SỐNG TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT CỦA GIA ĐÌNH NHỮNG NGƯỜI ĐI CHIẾN ĐẤU

TRƯƠNG ĐĂNG HOÀ

Phó trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ Thái-bình

Trong những năm gần đây, hi bộ hợp tác xã Tân-hoá (xã Quỳnh - hội, huyện Quỳnh-côi, Thái -bình) đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hợp tác xã và các tổ chức quần chúng chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của các gia đình bộ đội, thương binh và sĩ tử ở địa phương, biến tân –hoá thành một điểm hình tốt về mặt này.

Đây là một quá trình phấn đấu gian khổ và lâu dài của đảng viên và quần chúng nhằm đưa Tân-hoá từ chỗ là đơn vị tiên tiến về các mặt của huyện Quỳnh –côi.

Tân-Hoá là nơi có tổ chức cơ sở đảng từ năm 1944, nhân dân ở đây có truyền thống đấu tranh anh dũng chống thực dân Pháp, đã hoàn thành hợp tác hoá nông nghiệp từ năm 1959. Nhưng tại sản xuất lại phát triển chậm, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, mà trong đó hầu hết là nhiều khó khăn, mà trong đó hầu hết là gia đình bộ đội, thương binh, cán bộ Nhà nước? Trước hết là do chi bộ Tân –hoá chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu chống mỹ, cứu nước, chưa thấy rõ xây dựng hậu phương vững mạnh là một bảo đảm chắc chắn để đánh thắng giặc mỹ xâm lược. Vì vậy, trong công tác của mình, chi bộ chưa đi sâu lãnh đạo sản xuất, òn có hiện tượng chạy quanh hợp tác xã, nên mặc dù điều kiện tự nhiên ở đây có nhiều thuận lợi mà sản xuất vẫn không phát triển được.

Sản xuất chưa được phát triển, chi bộ lại chưa quan tâm đầy đủ đến đời sống của quần chúng, nhất là đời sống của những gia đình có con em đi chiến đấu, gia đình thương binh, tử sĩ và gia đình cán bộ Nhà nước nên không có được kế hoạch và những biện pháp thiết thực giúp đỡ những gia đình đó khắc phục khó khăn.

Tình trạng trên đây làm cho những gia đình đó không yên tâm sản xuất, không những ảnh hưởng đến những người đang chiến đấu ngoài mặt trận, mà còn gây nên nhiều khó khăn trong việc động viên lực lượng thanh niên ở hợp tác lên đường đi giết giặc, cứu nước.

Thấy rõ khuyết điểm của mình, chi bộ Tân-hoá đã tổ chức học tập trong đảng viên và quần chúng xã viên nhằm quán triệt sâu sắc nhiệm vụ “quyết tâm đánh thắng giặc mỹ xâm lược”. Vấn đề “chúng ta phải làm gì để chi viện tiền tuyến” đã được chi uỷ, đảng viên và xã viên bàn bạc kỹ lưỡng. Đảng viên và quần chúng đã cùng nhau ôn nghèo nhớ khổ, thấy được truyền thống đấu tranh anh dũng của tổ chức đảng và nhân dân ở đây từ năm 1944, càng nâng cao lòng yêu nước nồng nàn và chí căm thù giặc sâu sắc. Đảng viên và quần chúng cũng đã liên hệ những thiếu sót của mình trong việc chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, chưa làm tròn nghĩa vụ bán lương thực, thực phẩm cho Nhà nước, chưa chú trọng công việc sản xuất và chăn nuôi tập thể của hợp tác xã, chưa động viên con em lên đường chống mỹ, cứu nước...

Cũng qua đợt học tập này, quần chúng đã thẳng thắn phê bình những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo của chi bộ, chi uỷ. Chi uỷ Tân –hoá là người thấm thía nhất đối với những khuyết điểm do đảng viên và quần chúng nêu lên như chưa đi sâu chỉ đạo cụ thể từng khâu trong sản xuất, chăn nuôi, chưa có kế hoạch cụ thể giúp đỡ những gia đình bộ đội, thương binh gặp khó khăn, chưa chỉ đạo cụ thể từng tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc chấp hành chính sách hậu phương.

Trên cơ sở phát động được tư tưởng của đảng viên và quần chúng, do thấy được vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của mình, lại được sự chỉ đạo trực tiếp của đảng uỷ xã Quỳnh -hội, chi bộ tân –hoá đã có sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động trong việc chấp hành chính sách hậu phương.

Trước hết, chi bộ tân-hoá đã tạo ra những hình thức hoạt động phong phú và sinh động nhằm phát huy khí thế chống Mỹ , cứu nước trong quần chúng, động viên tinh thần người đi chiến đấu.

Cuốn sổ chống Mỹ, cứu nước được quần chúng coi như cuốn gia phả của quê hương. Lúc đầu, đây mới chỉ là cuốn sổ ghi thành tích sản xuất và chiến đấu chung của quần chúng xã viên. Về sau, nó được cải tiến về hình thức và bổ sung thêm nội dung ghi chép. Các đồng chí ở đây đã ghi chép đầy đủ tên tuổi, chức vụ và công lao của từng chiến sĩ từ thời chống thực dân Pháp đến nay, không những ghi thành tích chiến đấu, mà còn ghi cả những thành tích trên mặt trận sản xuất chăn nuôi, chấp hành chính sách... Sau khi xây dựng hoàn chỉnh cuốn sổ vàng này, chi uỷ đã tổ chức đại hội quần chúng duyệt lại những sự việc đã được ghi chép. Quần chúng rất phấn khởi, cả những người có công lẫn người chưa có công đều suy nghĩ và hứa hẹn sẽ làm gì để xứng đáng với truyền thống quê hương.

Khi tiễn chân người con thứ hai lên đường giết giặc, cụ Bảo đã dặn con: “Con ra đi phải gắng sức hoàn thành nhiệm vụ, làm sao lập được công, được ghi tên vào sổ vàng quê hương”. Sau khi về địa phương, thấy đề tên mình đã xuất ngũ, và anh chuẩn bị sẵn sàng tái ngũ tiếp tục chiến đấu. Có những em chưa đến tuổi tòng quân, ước ao sẽ được ghi tên mình tiếp sau các bậc cha anh trong cuốn sổ vàng.

Chi uỷ Tân-hoá cũng đã tổ chức chu đáo những ngày hội tòng quân. Ngày thanh niên lên đường nhập ngũ thực sự trở thành ngày hội của của hợp tác xã. Trong những ngày này, hợp tác xã đã tổ chức những việc làm cần thiết thực và có ý nghĩa như hoàn thành những công trình làm dờ, trồng hàng cây lưu niệm, tổ chức nói chuyện những người nhập ngũ, đảng viên đến từng nhà chuẩn bị cho anh em lên đường. Những hành động và cử chỉ thấm thiết ấy đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng những người đi chiến đấu bảo vệ quê hương.

Ngoài ra, ở đây còn tổ chức hộp thư “ hậu phương - tiền tuyến”, nhằm trao đổi thành tích, tình cảm, động viên tinh thần chiến đấu giữa những người ở hậu phương và tiền tuyến. Viết thư báo công của quê hương cho những người ở tiền tuyến được coi là nhiệm vụ của từng tổ chức quần chúng, từng ngành và từng đơn vị dân quân trong thôn. Những thư từ tiền tuyến gửi về được truyền đọc trong các trung đội dân quân, các đội sản xuất, trong chi đoàn thanh niên và được lưu lại trogn nhà truyền thống, những thành tích được tóm tắt ghi vào sổ vàng. Đến nay Tân-hoá đã nhận được hàng trăm bức thư của con em mình từ các chiến trường gửi về, mỗi thư một vẻ, nhưng đều nói lên tình nghĩa quê hương, quyết tâm lập công làm rạng rỡ xóm làng...

Những việc làm trên có tác dụng thiết thực động viên tinh thần hăng say sản xuất của người ở hậu phương và cổ vũ tinh thần quyết chiến quyết thắng của người chiến trường.

Thứ hai, chi bộ tân-hoá đã thực hiện chặt chẽ việc phân công tác cho từng đảng viên. Ngoài việc kiểm tra trách nhiệm của từng đảng viên đối với công việc đồng áng và từng công tác cụ thể trong từng thời gian, chi bộ Tân-hoá đặc biệt quan tâm đến công tác quần chúng của đảng viên. Mỗi đảng viên phải phụ trách một số gia đình quần chúng, trong đó có những gia đình bộ đội, thương binh,...Ngoài việc thường xuyên thăm hỏi những gia đình bộ đội, thương binh đảng viên phải luôn nắm được diễn biến tư tưởng, những khó khăn trong sản xuất và đời sống, để kịp thời bàn với đội sản xuất giúp đỡ hoặc phản ánh cho chi bộ lãnh đạo hợp tác xã giải quyết.

Do phân công cụ thể, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện, nên từng đảng viên ở đây đã chăm sóc những gia đình nói trên như chính gia đình mình, hiểu được tâm tư và kịp thời giải quyết được những việc cụ thể cho những gia đình nói trên. Những gia đình bộ đội có người đau yếu, đồng chí đảng viên được phân công phụ trách lập tức đến thăm nom, chăm sóc,

lo lắng thuốc men hoặc giúp đưa đi khám bệnh. Từng tổ đảng đã bàn với đội sản xuất luôn quan tâm giúp đỡ những gia đình thu nhập thấp, nhà có một cháu đã lớn, tổ đảng liền bàn với đội sản xuất giao cho gia đình bà bên cùng với mấy gia đình khác trông nom một con trâu tăng thêm công điểm. Được biết chị Ổn đang chuẩn bị 150 đồng để thuê người làm lại bốn gian nhà, đồng chí Hồng đã bàn với đội sản xuất động viên bà con đến giúp đỡ mỗi người một tay, kết quả là chị Ổn có nhà mới, lại không mất tiền thuê. Chị Yến khi sinh cháu, nữ đảng viên và nữ thanh niên đã đến chăm sóc. Cụ Ổn mất, các cháu đi chiến đấu xa, chi bộ đã cử đồng chí Bí thư thay mặt các cháu chịu tang lễ và tổ chức an táng cụ được mồ yên mả đẹp.

Ngoài ra, chi bộ còn chỉ đạo hợp tác xã lập phương án thu thập, nắm tình hình công điểm của từng gia đình để có kế hoạch giúp đỡ một cách chủ động, thiết thực, đồng thời xét trợ cấp tiền, thóc giúp đỡ công điểm cho những gia đình bộ đội, thương binh yên tâm sản xuất, giúp các gia đình đó phát huy được tính tự lập tự cường, giữ vững sự đoàn kết nông thôn, nâng cao tình thương yêu giai cấp, coi việc giúp đỡ lẫn nhau là vinh dự, là nghĩa vụ của mỗi người.

Thứ ba, phát huy tác dụng gương mẫu của đảng viên và vai trò tổ chức thực hiện của các tổ chức quần chúng trong việc thực hiện chính sách hậu phương. Do được nâng cao về nhận thức và được sự kiểm tra, đôn đốc chặt chẽ của chi bộ, đảng viên ở Tân-hóa đã thật sự phát huy tác dụng dẫn đầu và lãnh đạo của mình trong việc chấp hành chính sách hậu phương. Các đồng chí đó đã động viên được con em mình gương mẫu thực hiện chính sách nghĩa vụ quân sự, 100% số đảng viên trong diện nghĩa vụ quân sự đã gương mẫu đi khám tuyển. Nhiều đồng chí quá tuổi như đồng chí Hội cũng tình nguyện đi khám sức khỏe. Không một ai trong số đảng viên và người nhà đảng viên do dự về mặt này. Ngoài ra, các đồng chí đó cũng gương mẫu trong sản xuất, trong việc chăm sóc gia đình những

người đi chiến đấu xa. Những hành động gương mẫu đó có tác dụng giáo dục và thúc đẩy rất mạnh mẽ đối với quần chúng.

Tuỳ theo vị trí và vai trò của từng tổ chức quần chúng, chi bộ tân-hoá đã chỉ đạo từng tổ chức, từng ngành, từng giới thiết thực động viên quần chúng trong tổ chức mình có những biện pháp và hành động cụ thể giúp đỡ các gia đình bộ đội, thương binh...

Chi đoàn thanh niên một mặt giáo dục đoàn viên luôn có tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi cấp trên yêu cầu, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ, làm tròn nhiệm vụ đội viên dân quân ở địa phương; mặt khác, tổ chức đoàn viên thanh niên và đội thiếu niên tiên phong có những hành động thiết thực giúp đỡ những gia đình neo đơn, thiếu lao động,... Khi anh Học thương binh về địa phương, chi đoàn thanh niên đã tổ chức đoàn viên làm cho gia đình anh Học một hầm kèo, một hố xí hai ngăn. Đội thiếu niên khi thu hoạch su hào của các em cũng chọn một số củ ngon nhất, to nhất đem biếu hai đồng chí thương binh trong thôn.

Chi hội phụ nữ một mặt giáo dục tư tưởng tự lập tự cường cho chị em; mặt khác, tuỳ theo trình độ và khả năng của từng người, giúp đỡ chị em giải quyết khó khăn gia đình, tích cực tham gia sản xuất và các hoạt động xã hội khác. Nhiều chị em đã tiến bộ rõ rệt, trở thành người lao động giỏi, chăm công tác, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan. Trong thôn không có chị em nào phạm khuyết điểm về mặt đạo đức cách mạng.

Cuối cùng, chi bộ Tân-Hoá đã bồi dưỡng những xã viên là gia đình bộ đội thành những cán bộ lãnh đạo của các tổ chức quần chúng, những phần tử tích cực trong phong trào quần chúng.

Chi bộ đặc biệt chú trọng giáo dục, bồi dưỡng những chị em là vợ bộ đội thành những người gương mẫu trong sản xuất và chiến đấu ở địa phương. Bằng những biện pháp giúp đỡ về tinh thần và vật chất nói riêng, chi bộ tân-hoá đã tạo được điều kiện đưa ngày càng đông chị em tham gia công tác xã hội, đưa được nhiều chị em ưu tú vào Đảng, bổ sung vào đội

ngũ cán bộ của thôn, xã. Nhiều chị em đã được đảng viên giúp đỡ về phương pháp công tác, phương pháp vận động quần chúng...Chi bộ đã đưa chị em vào tham gia công tác lãnh đạo các tổ chức quần chúng, đội sản xuất ,...Nhiều chị em đã hoàn thành công tác rất xuất sắc. 95% số chị em đạt danh hiệu phụ nữ “ba đảm đang”, ba chị là chiến sĩ thi đua nông nghiệp, đặc biệt có 31% số chị em là vợ bộ đội được kết nạp vào Đảng.

Tóm lại, do có sự chuyển biến về nhận thức và hành động của chi bộ, do phát động được tư tưởng quần chúng, mấy năm nay, Tân-hoá đã trở thành đơn vị tiên tiến của Quỳnh-côi, trở thành điểm hình tốt của Thái-bình trong việc thực hiện chính sách hậu phương của Đảng và Nhà nước, thương binh, liệt sĩ...Về sản xuất, năm 1967, Tân-hoá đã đạt năng suất bình quân 5,017 tấn thóc một hécta, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, trong đó hầu hết các gia đình bộ đội, thương binh...đã đủ ăn hoặc thừa thóc bán cho Nhà nước. Mấy năm qua, hàng trăm thanh niên tân-hoá đã lên đường giết giặc, cứu nước, lần tuyển quân nào cũng vượt mức quy định, nhiều thanh niên mới nhập ngũ đã có giấy báo công.

Những thành tích đạt được trên đây là sự cố gắng chung của toàn chi bộ và quần chúng xã viên ở Tân-hoá. Để phát huy những kết quả bước đầu đó, chi bộ Tân-Hoá cần tiến hành giáo dục tư tưởng cho quần chúng một cách thường xuyên, liên tục hơn nữa, tổ chức đời sống của quần chúng một cách chu đáo hơn nữa.